

Thông cáo báo chí

Việt Nam

***SANOFI VÀ VNVC HỢP TÁC TÌM HIỂU CƠ HỘI
SẢN XUẤT VẮC-XIN TẠI VIỆT NAM***

Vừa qua, Sanofi - tập đoàn hàng đầu thế giới về vắc xin, và Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) - hệ thống tiêm chủng hàng đầu tại Việt Nam, vừa ký Ý định thư để bắt đầu những thảo luận chi tiết về khả năng sản xuất các loại vắc xin của Sanofi tại nhà máy của VNVC tại Việt Nam.

Theo đó, Sanofi sẽ chia sẻ với VNVC kiến thức và chuyên môn về công nghệ sinh học nhằm hỗ trợ VNVC từng bước có thể tiến hành sản xuất các loại vắc xin thiết yếu tại Việt Nam. Quan hệ đối tác chiến lược này không chỉ tăng cường khả năng tiếp cận vắc xin cho người dân Việt Nam, mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung vắc xin ổn định, chủ động và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



Đoàn công tác Việt Nam gồm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam – Pháp và ban lãnh đạo Sanofi.

Thông cáo báo chí

Việt Nam



Đoàn công tác Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sanofi về hợp tác sản xuất vaccine.

VNVC với kinh nghiệm sâu rộng về hệ thống tiêm chủng cùng sự cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực sản xuất vắc xin nội địa, đã thiết lập một mối quan hệ đối tác vững chắc với Sanofi.

Sự hợp tác này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận, hợp tác, tập trung vào chia sẻ kiến thức, những sáng kiến chung và khả năng tiềm năng về chuyển giao công nghệ. Các nỗ lực này được định hướng bởi các điều khoản được hai bên thống nhất, phù hợp với các mục tiêu chiến lược của cả hai tổ chức.

Thông cáo báo chí



Việt Nam



Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Tiêm chủng VNVC ký Ý định thư về hợp tác sản xuất vắc xin với đối tác Sanofi của Pháp.

Quan hệ đối tác quan trọng này được thiết lập để góp phần xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững các loại vắc xin thiết yếu cho thị trường Việt Nam, phù hợp với Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông **Burak Pekmezci**, Giám đốc ngành hàng Vắc-xin, Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam chia sẻ:

“Sanofi là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vắc-xin, và đã bảo vệ hơn nửa tỷ người khỏi các bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu bằng các loại vắc-

Thông cáo báo chí



Việt Nam

xin của mình. Trong năm 2023, Sanofi đã cung cấp hơn bảy triệu liều vắc-xin tại Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo việc ký kết Ý Định Thư với VNVC để nghiên cứu các cơ hội về khả năng sản xuất vắc-xin tại Việt Nam. Là một trong những nhà sản xuất vắc-xin hàng đầu thế giới, chúng tôi mong muốn chia sẻ chuyên môn sâu rộng của mình, từ đó đem lại đóng góp ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng cũng như sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.”

Ông **Ngô Chí Dũng**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết:

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Sanofi để củng cố năng lực sản xuất vắc-xin của Việt Nam. Sự hợp tác này phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người dân Việt Nam”

Về Sanofi

Chúng tôi là công ty dược phẩm phát minh toàn cầu, mang theo mình mục tiêu: Theo đuổi điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống con người. Đội ngũ của chúng tôi trên toàn cầu luôn nhiệt huyết trong việc chuyển đổi ứng dụng của y tế bằng việc làm những điều không thể trở nên có thể.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp điều trị giúp thay đổi cuộc sống và sản phẩm vaccine giúp bảo vệ cuộc sống cho hàng triệu người trên toàn cầu với tinh thần bền vững và trách nhiệm xã hội luôn là trung tâm cho những nỗ lực của chúng tôi.

Tại Sanofi Việt Nam, chúng tôi mang cùng một mục đích và sứ mệnh, và luôn phấn đấu để tiếp tục hành trình hơn 70 năm tại Việt Nam đầy mạnh mẽ của chúng tôi.

Về VNVC

VNVC là hệ thống tiêm chủng hàng đầu và nổi tiếng tại Việt Nam, với quy mô rộng lớn, chất lượng dịch vụ và tính an toàn. Với đội ngũ hơn 10,000 bác sĩ, y tá và nhân

Thông cáo báo chí



Việt Nam

viên y tế được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực an toàn vaccine, VNVC là hệ thống tiêm chủng toàn quốc có hệ thống GSP đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Với bốn cơ sở bảo quản lạnh trung tâm và gần 200 kho lạnh được chứng nhận quốc tế tại tất cả các trung tâm tiêm chủng, cũng như các phương tiện vận chuyển vắc xin chuyên dụng, tủ bảo quản vắc xin chuyên nghiệp và nhiều thiết bị giám sát, vận hành và vận chuyển khác.

Với sự phát triển nhanh chóng rộng rãi toàn quốc, VNVC đã có những đóng góp tiêu biểu vào việc cung ứng vaccines đầy đủ và ổn định cho trẻ em và người lớn trong nhiều năm qua.

Thông cáo báo chí



Việt Nam

THÔNG TIN THÊM

Về Sanofi Việt Nam

Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi của Pháp. Sanofi là tập đoàn toàn cầu mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, phát minh được thúc đẩy bởi một mục đích: Chúng tôi theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của con người.

Đội ngũ nhân viên của Sanofi trên toàn thế giới luôn cố gắng chuyển đổi cách thức thực hành y khoa, biến điều không thể thành có thể cho bệnh nhân.

Tại Việt Nam, Sanofi đã có mặt hơn 60 năm, có 2 văn phòng và nhà máy hiện đại đạt chứng nhận TGA-GMP tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn, cùng trung tâm phát triển sản phẩm - Một trong 5 trung tâm phát triển sản phẩm của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á. Niềm đam mê thực hiện những điều đúng đắn cho bệnh nhân của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.

Thông tin liên hệ

Hoàng Nguyễn Lan Anh | Trưởng Bộ phận Truyền thông, Sanofi Việt Nam |

nguyenlananh.hoang@sanofi.com